

# Kiến Xương Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Kiến Xương đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Theo số liệu của UBND huyện Kiến Xương, tính đến ngày 17/8 đã có 465 người ở 30 xã trở về từ Đà Nẵng và vùng có dịch; trong đó, 384 người đã hết thời gian cách ly 14 ngày, 81 người đang tiếp tục theo dõi sức khỏe. Huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp từ Đà Nẵng và các ổ dịch khác về huyện từ ngày 18/7, các mẫu đều có kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và một số địa phương trong cả nước, Ban Chỉ đạo của huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "Chống dịch như chống giặc", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống dịch. Tích cực kiểm tra, giám sát và chỉ đạo hoạt động tại khu cách ly tập trung của huyện. Trung tâm Y tế huyện thực hiện tổng vệ sinh, phun hóa chất xử lý môi trường tại khu cách ly tập trung, đồng thời khởi động lại toàn bộ khu cách ly. Bà Phạm Thị Thu Thanh, Giám đốc Trung tâm cho biết: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Covid-19, Trung tâm đã yêu cầu trạm y tế các xã, thị trấn tập trung cao độ, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ chức rà soát, giám sát, phát hiện và cách ly kịp thời người có nguy cơ lây nhiễm, người đi từ vùng dịch trở về địa phương. Phối hợp với đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện giãn cách khi tiếp xúc, hạn chế đi ra khỏi địa phương nếu không thật cần thiết; chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch.

Ông Phạm Bá Hoàn, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, thời gian qua, địa phương không chỉ rà soát, kê khai những người đi từ vùng có dịch trở về mà kể cả những trường hợp ở các tỉnh ngoài về cũng được rà soát, khai báo. Xã đã thành lập 8 tổ tự quản "đến từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm bắt thường xuyên những người ra, vào địa bàn và thông báo danh sách cho Trạm Y tế xã theo ngày. Cùng với việc tiếp xúc các kênh thông tin, tuyên truyền của tỉnh, huyện, Ban Chỉ đạo giao Trạm Y tế xã cập nhật thông tin mới để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh mỗi ngày hai buổi. Ban Chỉ đạo

cũng giao các đoàn thể hợp ban chấp hành và tuyên truyền đến từng đoàn viên, hội viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; từ đó đã nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang và không tập trung đông người.

Đến nay, huyện Kiến Xương đã kích hoạt lại tất cả các hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp về cơ sở chỉ đạo công tác điều tra, rà soát và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kịp thời xử lý các trường hợp nghi ngờ, phát hiện, xử lý kịp thời, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục chủ động phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng phương án cho các tình huống.

THU THỦY



Điểm cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Tham gia HMTN từ khi còn là sinh viên, đến nay anh Trần Tiến Tùng, xã Tân Lập (Vũ Thư) đã 13 lần trao tặng những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh. Anh Tùng cho biết: Mỗi lần biết thông tin về ngày hội HMTN trên địa bàn huyện, tôi đều đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, tôi còn chia sẻ thông tin về ngày hội HMTN trên mạng xã hội, từ đó vận động gia đình, người thân, bạn bè tham gia hiến máu. Hiến máu là việc làm có lợi, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh và càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt ra mục tiêu trong chiến dịch năm nay 100% huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng chiến dịch; phân đầu truyền thông trực tiếp và tư vấn cho ít nhất 6.000 lượt người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; vận động ít nhất 4.700 người đăng ký tham gia hiến máu và dự kiến tiếp nhận 4.000 đơn vị máu, đạt 30% chỉ tiêu năm 2020.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành dọc với mỗi cơ quan thành viên về công tác tuyên truyền, vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh xây dựng các phóng sự, bản tin, chuyên mục về HMTN, đồng thời dùng các pa nô cỡ lớn và treo băng rôn tại các trục đường chính. Lực lượng tình nguyện viên chủ chốt do tổ chức các đội tuyên

## CHIẾN DỊCH "NHỮNG GIỌT MÁU HỒNG" HÈ 2020 Lan tỏa sự sẻ chia

Diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9, chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2020 là một trong những hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức, nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo nhân dân.



Cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Đông Hưng tham gia hiến máu tình nguyện.

truyền lưu động và phát tờ rơi tuyên truyền về công tác HMTN. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh còn mở các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên về kiến thức và kỹ năng vận động hiến máu, giao tiếp, tư vấn chăm sóc người hiến máu. Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN. Đây là những chiến dịch máu trong cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Lồng ghép

tổ chức các điểm hiến máu với chiến dịch "Mùa hè thanh niên tình nguyện", các sự kiện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học còn tập trung xây dựng ngân hàng máu sống, vận động, tư vấn những người đã hiến máu an toàn, có địa chỉ liên hệ thuận tiện, sẵn sàng tham gia hiến máu khi có người bệnh cần truyền máu. Từ khi khởi động đến nay, chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2020 đã thu nhận được 3.000 đơn vị máu với 16 cuộc hiến máu được tổ chức.

Để tiếp tục động viên đồng bào người dân tham gia chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2020, thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc HMTN. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngoài việc khám sàng lọc như các cuộc hiến máu thông thường, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức hiến máu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế như: kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu những người tham gia hiến máu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... theo tinh thần vừa hiến máu vừa phòng, chống dịch. Tiếp tục vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ người tham gia hiến máu để bảo đảm cung cấp đủ máu cho công tác cấp cứu và điều trị tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

### VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 54 THẾ GIỚI VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỐ NĂM 2020

XẾP HẠNG 85 QUỐC GIA

XẾP HẠNG 19*	Số ít quốc gia duy trì ổn định trong đại dịch COVID-19	TOP 60	XẾP HẠNG 62**
Khả năng chi trả trên Internet	Kết nối Internet băng thông rộng và di động	Chất lượng Internet, chính phủ điện tử, an ninh điện tử	Cải thiện về cơ sở hạ tầng điện tử

\*Trên Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan  
\*\*Trên Philippines, Indonesia, Ấn Độ...

Nguồn: Surfshark  
https://infographics.vn

# ĐÌNH THUẬN AN Ghi dấu những mốc son lịch sử

Được khởi dựng từ mấy trăm năm trước, đình Thuận An là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi chứng kiến bao buồn vui của người dân địa phương. Đặc biệt, ngôi đình làng này đã ghi dấu những mốc son lịch sử của vùng quê cách mạng Thuận An xưa, xã Việt Thuận (Vũ Thư) ngày nay.



Đình Thuận An (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư) - nơi ghi dấu những mốc son lịch sử của vùng quê cách mạng.

Tuy nhiên, do có lệnh nên cuộc biểu tình được hoãn lại. Sáng ngày 22/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thư Vũ, ông Dung là một trong hàng chục người của làng Thuận An kéo lên giành chính quyền ở huyện lỵ Vũ Tiên và chứng kiến chế độ cũ đầu hàng cách mạng; chính quyền lâm thời huyện Vũ Tiên được thành lập. Trong đó, Chi bộ Thuận An có 4 đồng chí được vinh dự cử vào Ủy ban lâm thời huyện Vũ Tiên. Đến 3 giờ chiều ngày 22/8/1945, lực lượng cách mạng hơn 300 người ở tổng Đội Trạch gồm các làng Cổ Việt, Thuận An, Thái Hạc... tập trung tại đình Thuận An để kéo đến nhà Chánh Hạp, bắt hãn phải đầu hàng và tịch thu sổ sách. Tối ngày 22/8/1945, cũng tại đình Thuận An. Ủy ban cách mạng lâm thời làng Thuận An được thành lập do đồng chí Nguyễn Phương Lâm làm Chủ tịch... Ông Dung xúc động kể lại: Ngày đó đời sống nhân dân còn rất lạc hậu, khó khăn, bà con phải đi bộ hơn chục cây số mất gần 2 tiếng đồng hồ từ nhà đến huyện lỵ tham gia biểu tình giành chính quyền. Vài vốc còn khan hiếm, ông Dung phải khó khăn lắm mới kiếm được 2 mét

vuông vải đỏ để may cờ đỏ sao vàng, tự hào giương cao lá cờ Tổ quốc trong ngày khởi nghĩa giành chính quyền; hầu hết bà con bí mật tự làm những chiếc cờ nhỏ bằng giấy để vấy tay, tuy nhỏ nhưng ai cũng phấn khởi, hạnh phúc vì chính quyền thực dân, phong kiến bị lật đổ, chính quyền cách mạng về tay nhân dân.

Giành được chính quyền, tại đình Thuận An đã diễn ra phong trào bình dân học vụ sôi nổi. Thuận An được Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình công nhận là 1 trong 2 xã xóa nạn mù chữ đầu tiên của tỉnh. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đình Thuận An được chứng kiến và là nơi diễn ra nhiều trận càn, chiếm đóng của thực dân Pháp và đấu tranh quyết liệt của dân làng Thuận An. Đồng chí Hồ Đức Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Việt Thuận (Vũ Thư) cho biết: Theo các bậc tiền bối kể lại và theo lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận thì trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, làng Thuận An xưa (xã Việt Thuận nay) có 23 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngay trên mảnh đất quê nhà. Trong đó có liệt sĩ

Nguyễn Văn Ngạc, người làng Thuận An anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đánh trống báo động cho nhân dân biết có giặc Pháp và bọn việt gian bán nước kéo đến; ông bị chúng tấn công bất ngờ, hy sinh ngay tại đình làng Thuận An. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đình Thuận An là nơi diễn ra các cuộc họp của huyện tại cụm xã phía Nam, là kho dự trữ thóc nuôi quân kháng chiến. Nơi đây cũng từng đưa lớp lớp thanh niên của làng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ông Hồ Sĩ Hiến, Trưởng thôn Thuận An cho biết: Đất nước hoàn toàn thống nhất, đình Thuận An lại là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của dân làng. Năm 1993, đình làng Thuận An được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đình được Nhà nước và nhân dân quan tâm từng bước sửa chữa, tu bổ, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời gian nên đình dần bị xuống cấp. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành có sự quan tâm, đầu tư để cùng với nhân dân bảo vệ, trùng tu, tôn tạo lịch sử văn hóa đình Thuận An.

QUYNH LƯU

THU TRANG